

วิธีการเจ็ดสามพวงมาลัยที่ถูประเทศจีนเป็นผู้ชนะสงครามโลกสามครั้งและสามวิธีที่จะหยุดพวกเขา

Michael Starks

นามธรรม

สิ่งแรกที่เราต้องเก็บไว้ในใจก็คือว่าเมื่อบอกว่าประเทศจีนหรือจีนไม่ว่าเราจะไม่พูดถึงจีนแต่ของสังคมที่ควบคุม CCP--พรรคคอมมิวนิสต์จีน, เช่น, เจ็ดชรา Sociopathic มาดกรอนุกรม (SSSSK) ของ th คณะกรรมการที่ขึ้นอยู่ของ CCP หรือสมาชิก 25 คนของ Politburo ละ

แผนของ CCP สำหรับ WW3 และการปกครองทั้งหมดจะถูกวางไว้อย่างชัดเจนในสิ่งที่พิมพ์รัฐบาลจีนและสุนทรพจน์และนี่คือ Xi Jinping ของ "จีนสิ้น". มันเป็นความฝันเท่านั้นสำหรับชนกลุ่มน้อย (อาจจะไม่กี่โหลไม่กี่ร้อย) ที่ถูกจีนและฝืนร้ายสำหรับคนอื่น (รวมทั้ง ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จีน). ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ต่อปีช่วยให้พวกเขาหรือหุ้นของพวกเขาจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวีและช่องวิทยุและสถานที่ข่าวปลอมในสื่อที่สำคัญที่สุดทุกวัน นอกจากนี้พวกเขามีกองทัพ (อาจนับล้านคน) ที่โหดลึกลับทั้งหมดวางโฆษณาชวนเชื่อและจมน้ำออกความวิจารณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กองทัพ ๕๐ เซ็นต์)

นอกเหนือจากการลอกโลกที่ ³ของทรัพยากรที่มีการผลักดันที่สำคัญของเข้มงวดและความริเริ่มของตนที่มีความหลากหลายเป็นการสร้างฐานทหารทั่วโลก พวกเขาจะบังคับให้โลกฟรีเข้าสู่การแข่งขันอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงขนาดใหญ่ที่ทำให้สงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตมีลักษณะเหมือนปิกนิก

แม้ว่า SSSSK, และส่วนที่เหลือของกองทัพโลก, มีการใช้จ่ายจำนวนมากในฮาร์ดแวร์ขั้นสูง, มีแนวโน้มสูงว่า WW3 (หรือการนัดหมายที่มีขนาดเล็กนำไป) จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ครอบงำ. มันไม่ได้มาจากคำถามที่ SSSSK, กับที่น่าจะเป็นแฮกเกอร์มากขึ้น (coders) ทำงานสำหรับพวกเขาแล้วทั้งหมดที่เหลือของโลกรวมกัน, จะชนะสงครามในอนาคตที่มีความขัดแย้งน้อยที่ paralyzing เพียงโดยการที่ศัตรูของพวกเขาผ่านสุทธิ.

ไม่มีดาวเทียมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมีการสื่อสารไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีตราต่างประเทศไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอาวุธขั้นสูงไม่มียานพาหนะรถไฟหรือเรือหรือเครื่องบิน

มีเพียงสองเส้นทางหลักในการลบ CCP, หนึ่ง ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ นักโทษจีน, และสิ้นสุดเดือนมีนาคมเพื่อ WW3. หนึ่งในที่เจ็บปวดคือการเปิดตัวสงครามการค้าทั้งหมดออกเพื่อทำลายล้างเศรษฐกิจจีนจนทหารได้รับการเลี้ยงดูและรองเท้าออก CCP

ทางเลือกในการปิดเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นสงครามที่จำกัดเช่นการประท้วงที่กำหนดเป้าหมายโดยชอว์นา ๕๐ thermobaric เป็น โดรนในการประชุมที่ 20 ของ CCP เมื่อสมาชิกชั้นนำทั้งหมดอยู่ในสถานที่หนึ่งแต่ที่จะไม่ได้เกิดขึ้นจนถึง ๒๐๒๒ ดังนั้น หนึ่งสามารถตีการประชุมประจำปี

จีนจะได้รับแจ้งว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะควางแขนและเตรียมความพร้อมที่จะถือครองการเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือจะเข้าไปในยุคหิน อีกทางเลือกหนึ่งคือการโจมตีนิวเคลียร์ทั้งหมดออกไป การเผชิญหน้าทางทหารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับหลักสูตรปัจจุบันของ CCP มันอาจจะเกิดขึ้นเหนือเกาะในทะเลจีนใต้หรือใต้หวนภายในไม่กี่ทศวรรษ, แต่ในขณะที่พวกเขาสร้างฐานทหารทั่วโลกมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ (ดู Crouching เสื้อ ฯลฯ). ความขัดแย้งในอนาคตจะมี hardkill และ softkill ด้านที่มีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ CCP เพื่อเน้นสงครามไซเบอร์โดยการแฮ็คและ paralyzing ระบบการควบคุมของการสื่อสารทางทหารและอุตสาหกรรมทั้งหมด, อุปกรณ์, โรงไฟฟ้า, ดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต, ธนาคาร, อุปกรณ์หรือยานพาหนะใดๆที่เชื่อมต่อกับเน็ต SS จะค่อยๆพิลดิ้งอาร์เรย์ทั่วโลกของตลอดและพื้นผิวที่เป็นอิสระและได้น้ำหรือ โดรนที่มีความสามารถในการเปิดตัวอาวุธธรรมดาหรือนิวเคลียร์ที่อาจจะโคกอยู่เรื่อยๆอัญญาจากจีนหรือแม้กระทั่ง การมองหลายเซ็นเซอร์หรือเครื่องบินของสหรัฐ

ในขณะที่การทำลายดาวเทียมของเราจึงจัดการสื่อสารระหว่างสหรัฐอเมริกาและกองกำลังของเราทั่วโลกพวกเขาใช้ของพวกเขาพร้อมกับโดรนเพื่อกำหนดเป้าหมายและทำลายกองกำลังเรือที่เหนือกว่าของเราในขณะที่แน่นอน, ทั้งหมดนี้จะทำโดยอัตโนมัติโดย AI.

โดยไกลพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของ CCP คือพรรคประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา.

ทางเลือกคือการหยุด CCP ตอนนี้หรือดูขณะที่พวกเขาขยายคุกจีนทั่วโลก

แน่นอน, การแผ่รังสีสากลและเป็นจิตพิลดิ้งของชีวิตของเราจะหลีกเลี่ยงได้ทุกที่. ทุกคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นจะลึกลับออกมาจากการสัมผัส

แน่นอนว่ามันเป็นผู้เลือกที่ถ้ามองที่คาดหวังว่าเป็นการปกครองของโลกในขณะที่ pessimists (ที่ตัวเองเป็นผู้นำ) คาดหวังว่าจะมีการทำให้เกิดวิหการสังคม (หรือตามที่ฉันเรียกมันว่า- เช่น ทีวีหรือการทำงานทางสังคมเทียม) จะใช้เวลามากกว่า, บางทีโดย ๒๐๓๐.

ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทาง lunatic ของสังคมสมัยใหม่อาจจะปรึกษาการทำงานอื่นๆของจีนเช่นการฆ่าตัวตายโดยประชาติไปโดย-an Obituary สำหรับอเมริกาและโลก4รุ่น๒๐๑๕และการฆ่าตัวตาย utopian delusions ในวันที่ 21ศตวรรษที่: ปรัชญาธรรมชาติมนุษย์และการล่มสลายของอารยธรรม5 ed (๒๐๑๕)

สิ่งแรกที่เราต้องเก็บไว้ในใจก็คือว่าเมื่อบอกว่าประเทศจีนพุดนี้หรือจีนไม่ว่าเราจะไม่พุดถึงคนจีนแต่ของสังคมที่ควบคุม CCP (พรรคคอมมิวนิสต์จีน, เช่น, เจ็ดวัชรา Sociopathic ฆาตกรอนุกรม (SSSSK) ของ S คณะกรรมการ tanding ของ CCP หรือสมาชิก25คนของ Politburo เมื่อเร็วๆนี้ต้นเพิงดูโปรแกรมข่าวปลอมบางคลั่งศาสนา (สาวมาชนิดเดียวที่สามารถหาได้ในสื่อ, เช่น, เกือบทุกอย่างในขณะนี้-เช่น, Yahoo, CNN, นิวออร์กาโทรม, ฯลฯ) บน YouTube, หนึ่งใน VICE ซึ่งกล่าวถึงว่า๑๐๐๐นักเศรษฐศาสตร์ (และ15รางวัลโนเบล ผู้ชนะ) ส่งจดหมายไปยังทรัมป์บอกเขาว่าสงครามการค้าเป็นความคิดพลาดและอีกที่สัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ทางวิชาการที่กล่าวว่าการขายของทรัมป์เป็น provocation สำหรับการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่3

พวกเขามีความถูกต้องเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการค้าโลกแต่ไม่มีความเข้าใจของภาพขนาดใหญ่ซึ่งก็คือเจ็ดสังคมที่มีการปกครองของโลกรวมกับการกำจัดของเสรีภาพทุกที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาและว่ามิเพียงสองวิธีที่จะหยุดพวกเขา-รวม ทำให้เกิดการทำลายล้างเศรษฐกิจจีนและนำทหารของพวกเขาเพื่อบังคับให้ CCP และถือการเลือกตั้ง, หรือ WW3, ซึ่งสามารถจำกัด (แขนธรรมดาที่มีบางทีไม่กี่ nukes) หรือรวม (nukes ทั้งหมดในครั้งเดียว). สิ่งข้อมูลในแต่ละวันแต่ถ้าวิชาการ "ขอเชื่อม" ทั้งหมดจะไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าไม่ได้ถูกลบออกในขณะนี้, ในเพียงแค่15ปีมันจะสาบสูญไปและลูกหลานของคุณจะไม่มีความสามารถจะอยู่ภายใต้ชะตากรรมเดียวกันเป็นภาษาจีน — การเผ่าร้างร่วมกับสภาพ, การทรามและการฆาตกรรมของคนไข้ใจๆ.

แน่นอนว่า CCP เริ่มต้น WW3 นานมาแล้ว (คุณสามารถเห็นรุกรานของทิเบตหรือเกาหลีเป็นจุดเริ่มต้น) และกำลังไปในพื้นที่ที่เป็นไปได้ยกเว้นกระสุนและระเบิดและพวกเขาจะมาเร็วๆนี้ CCP ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในเกาหลี, รุกรานและทั้งหมดทิเบต, และต่อสู้กับชายแดนกับรัสเซียและอินเดีย. มันดำเนินการแก้ไขขนาดใหญ่กับฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและทหารทั่วโลกและได้ถูกโมฆข้อมูลที่จัดประเภทในเกือบทั้งหมดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและกองทัพยุโรปและระบบอวกาศ, วิเคราะห์จุดอ่อนของพวกเขาและ fielded ปรับปรุงรุ่นภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับหมื่น, และอาจจะหลายร้อยหลายพัน, ของพนักงาน CCP ได้รับการเลือกเป็นทหาร, อุตสาหกรรม, ทางการเงินและสื่อสังคมฐานข้อมูลทั่วโลกตั้งแต่วันแรกของสุทธิและมีหลายร้อยของที่รู้จักกัน hacks ถ้าในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว. ในฐานะที่เป็นสถาบันที่สำคัญและทหารได้แข็งตัวของไพร่พลของพวกเขา SSSSK ได้ย้ายไปยังสถาบันเล็กน้อยและเพื่อป้องกันผู้รับเหมาและผู้มีส่วนร่วมของเราซึ่งเป็นเป้าหมายที่ง่ายขึ้น ในขณะที่มันละเว้นความยากจนของหลายร้อยล้านและการดำรงอยู่ของผู้คนมากที่สุดของพวกเขา, มันได้สร้างขึ้นขนาดใหญ่ทหารและพื้นที่การปรากฏตัว, ซึ่งเติบโตขึ้นทุกปี, และมีเหตุผลเพียงสำหรับการดำรงอยู่คือการขับเคี่ยวสงครามเพื่อกำจัดเสรีภาพ ทุก นอกเหนือจากการโลกนี้

3ของทรัพยากรที่มีการผลักดันที่สำคัญของเข้มแข็งและความริเริ่มของคนที่มีความหลากหลายคือการสร้างฐานทหารทั่วโลก พวกเขาจะบังคับให้โลกฟรีเข้าสู่การแข่งขันอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงขนาดใหญ่ที่ทำให้สงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตมีลักษณะเหมือนปิกนิก รัสเซียไม่ได้ใจและในทั้งๆที่มีความเป็นมิตรกับการแอบอ้างมิตรภาพกับสังคม, พวกเขาแน่นอนเข้าใจว่า CCP เป็นไปกินพวกเขามีชีวิตอยู่, ว่าความหวังเดียวของพวกเขาคือการเป็นพันธมิตรตัวเองกับตะวันตก, และทรัมป์เป็นขบวนการเงินใน befriending ปุณินได้ .แน่นอนว่าในโลกที่สาม(เช่นพรรคประชาธิปไตย) จะมีแนวโน้มที่จะใช้การควบคุมทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาใน๒๐๒๐และไม่มีอะไรจะมากขึ้นเพื่อความชอบของ CCP Snowden (อื่น clueless ยี่สิบบางสิ่งบางอย่าง) ช่วยให้ SSSSK มากกว่าคนเดียวอื่นๆ, มีข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ของประธานาธิบดีอเมริกันทั้งหมดตั้งแต่ WW2, ที่ได้ไล่ตามนโยบายการฆ่าตัวตายของผู้ที่มีลักษณะ. สหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลือกแต่ในการตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมดและการรวบรวมพิชัยสงครามในทุกคนเนื่องจากมันเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่จะควบคุมอาชญากรและผู้ก่อการร้ายแต่ละนับ SSSSK ที่มีความรวดเร็วในการทำสิ่งเดียวกันกับเจตนาของการลบเสรีภาพ สมบูรณ์

แม้ว่า SSSSK, และส่วนที่เหลือของกองทัพโลก, มีการใช้จ่ายจำนวนมากในฮาร์ดแวร์ขั้นสูง, มีแนวโน้มสูงว่า WW3 (หรือการนัดหมายที่มีขนาดเล็กลง) จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ครอบงำ. มันไม่ได้ออกจากคำถามที่ SSSSK, กับที่น่าจะเป็นแฮกเกอร์มากขึ้น (coders) ทำงานสำหรับพวกเขาแล้วทั้งหมดที่เหลือของโลกรวมกัน, จะชนะสงครามในอนาคตที่มีความขัดแย้งน้อยที่ paralyzing เพียงโดยการที่ศัตรูของพวกเขาผ่านสุทธิ. ไม่มีดาวเทียมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมีการสื่อสาร ไม่มีธุรกรรมทางการเงินไม่มีตรางพลังงานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอาวุธขั้นสูงไม่มียานพาหนะรถไฟเรือหรือเครื่องบิน

บางคนอาจถามว่า CCP (และแน่นอนระดับบนสุดของตำรวจ, กองทัพและ๑๐๐สำนักงาน) เป็นคิดปกติจิตใจจริงๆ, ดังนั้นนี่คือบางส่วนของลักษณะทั่วไปของsociopaths (เดิมเรียกว่า psychopaths) ที่คุณสามารถหาในสุทธิ.แน่นอน, บางส่วนของเหล่านี้จะถูกแบ่งปันโดยหลาย autistics และ alexithymics, และสังคมที่แตกต่างจาก "ปกติ" คนเท่านั้นในระดับ.

เสน่ห์ผิวเผิน, คนและไหวพริบ, ซึ่งใหญ่ความรู้สึกของตนเอง, ขาดความสำนึกผิด, ละอายใจหรือความรู้สึก, อารมณ์เย็น, ความสามารถในการรัก, การไม่ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การควบคุมพฤติกรรมที่อยากจน/Impulsive ธรรมชาติ, เชื่อว่าพวกเขามีประสิทธิภาพทั้งหมด, รู้ทั้งหมด มีสิทธิที่จะทุกความปรารถนาไม่มีความรู้สึกของขอบเขตส่วนบุคคลไม่มีความกังวลสำหรับผลกระทบของพวกเขาขึ้นอยู่กับผู้อื่น ปัญหาในการทำและการรักษาเพื่อน พฤติกรรมผิดปกติเช่นความโหดร้ายกับคนหรือเด็กโมฆ, Promiscuity, อาชญากรหรือความเก้งก้างของผู้ประกอบการ, เปลี่ยนภาพของพวกเขาตามความจำเป็น, ไม่รับรู้สิ่งที่คิดกับพวกเขา, เผลอใจ, ความลับ, หวาดระแวง, แสงหาสถานการณ์ ที่พฤติกรรมการทำงานแบบผลัดการของพวกเขาจะถูกยอมรับ, condoned, หรือชื่นชม (เช่น CCP, ตำรวจ, ทหาร, กิน, Ism),

ลักษณะทั่วไป, เป้าหมายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขา, พยายามที่จะออกกำลังการควบคุม **despotic** ในทุกด้านของชีวิตของคนอื่น,
 มีความต้องการทางอารมณ์ในการปรับการกระทำของพวกเขาและดังนั้นจึงต้องขึ้นชื่อของพวกเขา (เคารพ, ความกตัญญู),
 เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเชื้อเต็มใจ. ความไม่สามารถของสิ่งที่เนบมาของมนุษย์ที่แท้จริงกับคนอื่นไม่ได้ที่จะรู้สึกสำนึกผิดหรือความรู้สึกรุนแรง **narcissism** และ **grandiosity**
 เป้าหมายของพวกเขาคือการปกครองโลก ลึกเชิงทางพยาธิวิทยา.

สุดท้ายนี้เป็นหนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ CCP

แทบทุกอย่างที่พวกเขาบอกว่าในการตรงกันข้ามกับคนอื่น ๆ เป็น โลกที่เห็นได้ชัดหรือบิดเบือนส่วนใหญ่เพื่อไว้สาระที่ดีที่มีการศึกษาใดๆที่มีอายุสิบปีจะหัวเราะที่พวกเขา
 แต่พวกเขายังคงมีอยู่ในความอึดของสื่อทั้งหมดทุกวัน (ค่าใช้จ่าย **preposterous** ประมาณรายปี \$๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เพียงสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อต่างประเทศ) กับงบ.
 ความจริงที่ว่าพวกเขาจะออกจากการสัมผัสกับความเป็นจริงที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดจะถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต (ทางสังคม)

มีเพียงสองเส้นทางหลักในการลบ CCP, พัน \$๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ นักโทษจีน, และสิ้นสุดเดือนมีนาคมเพื่อ WW3.
 หนึ่งในเจ็ดสิบสองคือการเปิดตัวสงครามการล้างหนวดดอกเพื่อทำลายล้างเศรษฐกิจจีนจนทหารได้รับการเลี้ยงดูและรองเท้าออก CCP
 สหรัฐอเมริกาต้องการ โดยวิธีการใดๆที่จะเข้าเป็นเพื่อเข้าร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดในการลดการค้ากับประเทศจีนที่อยู่ใกล้ศูนย์—
 ไม่มีกรนำเข้าของผลิตภัณฑ์ใดๆจากประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆที่มีมากกว่า 10% ความเป็นเจ้าของเงินที่ใดก็ได้ในโลกรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีองค์ประกอบใดๆของ แห้ง กำเนิด สินค้า
 ไม่มีการส่งออกใดๆใดๆกับประเทศจีนหรือหน่วยงานใดๆที่ส่งออกไปยังประเทศจีนหรือที่มีมากกว่า 10% เป็นเจ้าของเงิน, มีผลกระทบอย่างรุนแรงและทันทีสำหรับผู้ฝืนใจ.
 ไซมันจะเสียค่าใช้จ่ายนับล้านของงานและการดลยทั่วโลกที่สำคัญและใช้เงินส่วนใหญ่ของการส่งออกของพวกเขาจากการร่วมค้ากับบริษัทอเมริกัน,
 แต่ทางเลือกคือว่าทุกประเทศจะกลายเป็นศูนย์ของเจ็ด (และ เหมือนกับทุกคนที่กินพวกเขาเก็บศูนย์ในกรขนาดเล็ในขณะพวกเขาทำให้พวกเขาสำหรับการฆ่า)
 และ/หรือประสพการณ์ความน่าสะพรึงกลัวของ WW3
 ขั้นตอนอื่นๆที่เป็นไปได้คือการส่งบ้านนักศึกษาชาวจีนและคนงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแซ่แข็งสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการใดๆมากกว่า 10%
 จีนเป็นเจ้าของห้ามเดินทางต่างประเทศไปยังประชาชนจีนใดๆห้ามไม่ให้เงินหรือนิติบุคคลใดๆมากกว่า 10% ของเงินจาก ชื่อบริษัท, ที่ดิน,
 ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาหรือใดๆของพันธมิตร. มาตรการทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการยุติในตามความเหมาะสม

เราควรจะเก็บไว้ในใจว่ามอนสเตอร์จีนส่วนใหญ่เนื่องจากการลบตัวของกล่าว, **cowardice** และความโง่เขลาของนักการเมืองของเรา Truman ปฏิเสธที่จะปล่อยให้เม็คอาเซอร์ **nuke**
 พวกเขาในเกาหลี, ประธานคาร์เตอร์ให้พวกเขาสิทธิที่จะส่งนักเรียนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา (มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับ๓๐๐,๐๐๐), ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์,
 ให้พวกเขามากที่สุดที่ชื่นชอบสถานะการซื้อขายประเทศ, และโดย พระราชกฤษฎีกายกเลิกการรับรู้ของเราในได้หวั่นและข้อตกลงการป้องกันร่วมกันของเรา (เช่นไม่มีการออกเสียงโดยทุกคน-
 เขาควรจะเป็นสมาชิก CCP กติคมศักดิ์, พร้อมกับพุ่มไม้, ที่มี, Clintons, เอ็ดเวิร์ด Snowden ฯลฯ)
 เหล่านี้เป็นครั้งแรกในชุดยาวของท่าทางที่อยู่ในการปกครองแบบเผด็จการที่หนักมากที่สุดในโลกซึ่งทำให้มันเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะประสบความสำเร็จและตั้งเวทีสำหรับการบุกของพวกเขา
 มาของได้หวั่น, หมู่เกาะทะเลใต้และประเทศอื่นๆ ตามที่พวกเขาต้องการ
 มาตรการเหล่านี้พร้อมกับความล้มเหลวของเราที่จะบุกเข้าไปใน 40 ของการป้องกันการปกครองของประเทศจีนความล้มเหลวของเราที่จะ **nuke** กองทัพของพวกเขาและด้วยเหตุนี้ CCP
 ออกจากการดำรงอยู่ในระหว่างสงครามเกาหลีความล้มเหลวของเราเพื่อป้องกันการสังหารหมู่ของทิเบตความล้มเหลวของเราที่จะทำอะไรเมื่อพวกเขา **expl**
 การทำลายอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกของพวกเขา, ความล้มเหลวของเราที่จะนำพวกเขาออกใน ๑๙๖๖ เมื่อพวกเขาเปิดตัวครั้งแรกนิวเคลียร์ที่มีความสามารถของพวกเขา (หรือก่อนข้างบูช)
 ล้มเหลวที่จะทำอะไรเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่เทียนอันเหมิน, ความล้มเหลวของเราที่จะปิดสถาบันขงจื้อที่อยู่ในหลาย มหาวิทยาลัยทั่วโลก, ซึ่งเป็นสื่อสำหรับ CCP,
 ความล้มเหลวของเราที่จะห้ามซื้อของบริษัท, ทรัพย์สิน, สิทธิในการทำเหมืองแร่ฯทั่วโลก, ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้รับเทคโนโลยีสูงและสินทรัพย์ที่สำคัญอื่นๆ,
 ความล้มเหลวของเราที่จะทำอะไรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกร
 ต่อเนื่องอุตสาหกรรมและการจารกรรมและการแย่งชิงข้อมูลของเราขโมยอาวุธขั้นสูงเกือบทั้งหมดของเราความล้มเหลวของเราที่จะหยุดพันธมิตรของพวกเขาเกาหลีเหนือและปากีสถานจาก
 การพัฒนา **nukes** และ **ICBM** และการรับอุปกรณ์จากประเทศจีน (เช่นโทรศัพท์มือถือของพวกเขา
 เป็นกลชีพอาวุธซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นสำหรับการบันทึกเจาะและมันเป็นความบังเอิญที่แท้จริงพวกเขาตรงกับชีพอาวุธเกาหลี)
 ความล้มเหลวของเราที่จะหยุดพวกเขาจากการละเมิดการเดินทางของเราไปในน้ำมันของอิหร่าน (พวกเขาซื้อหมอกของมันเป็นลงทะเบียนจัดส่งของพวกเขาในอิหร่าน) และ โปรแกรมนิวเคลียร์ของมัน
 (อุปกรณ์และช่างเทคนิคย้อนกลับไปยังประเทศเกาหลีผ่านประเทศจีน) ความล้มเหลวของเราที่จะหยุดพวกเขาจากการให้เทคโนโลยีทางทหารและอาวุธทั่วโลก
 (เช่นเกาหลีเหนืออิหร่านปากีสถานในเม็กซิโกและกว่า 30 ประเทศอื่นๆ) ความล้มเหลวของเราที่จะหยุด การไหลของยาเสพติดที่เป็นอันตรายและสารตั้งต้นของพวกเขาโดยตรงหรือโดยอ้อม
 (เช่นเกือบทั้งหมด **Fentanyl** และ **carfentanyl**) ส่งทั่วโลกและสารตั้งต้นยาเสพติดสำหรับชาวเม็กซิกันที่มาจากประเทศจีน) และความล้มเหลวของเราที่จะทำอะไรเกี่ยวกับอาคารของพวกเขา
 " พอร์ด " (เช่นฐานทหาร) ทั่วโลกซึ่งมีความต่อเนื่อง

ทางเลือกในการปิดเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นสงครามที่จำกัดเช่นการประท้วงที่กำหนดเป้าหมายโดยบอกว่า **thermobaric** เป็น โดรนในการประชุมที่ 20 ของ CCP
 เมื่อสมาชิกชั้นนำทั้งหมดอยู่ในสถานที่หนึ่งแต่ที่จะไม่ได้เกิดขึ้นจนถึง ๒๐๒๒ ดังนั้นหนึ่งสามารถตีการประชุมประจำปี
 จีนจะได้รับแจ้งว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะต้องวางแขนและเตรียมความพร้อมที่จะถือครองการเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือจะเข้าไปในยุคหิน
 อีกทางเลือกหนึ่งคือการโจมตีนิวเคลียร์ทั้งหมดออกไป การเผชิญหน้าทางทหารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับหลักสูตรปัจจุบันของ CCP
 มันอาจจะเกิดขึ้นเหนือเกาะในทะเลจีนใต้หรือได้หวั่นภายในไม่กี่ทศวรรษ, แต่ในขณะที่พวกเขาสร้างฐานทหารทั่วโลกมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ (ดู **Crouching** เลือฯ).

ความขัดแย้งในอนาคตจะมี **hardkill** และ **softkill** ด้านที่มีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ **CCP** เพื่อเน้นสงครามไซเบอร์โดยการแฮ็กและ **paralyzing** ระบบการควบคุมของการสื่อสารทางทหารและอุตสาหกรรมทั้งหมด, อุปกรณ์, โรงไฟฟ้า, ดาวเทียม, อินเทอร์เน็ต, ธนาคาร, และอุปกรณ์ใดๆหรือยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับเน็ต. **SS** จะคอยพิลดิ้งอาร์เรย์ทั่วโลกของดอลลและพื้นผิวที่เป็นอิสระและได้นำหรือโดรนที่มีความสามารถในการเปิดตัวอาวุธธรรมดาหรือนิวเคลียร์ที่อาจจะ โทกอยู่เฉยๆรอสัญญาณจากจีนหรือแม้กระทั่ง การมองหลายเซ็นเซอร์หรือเครื่องบินของสหรัฐ

ในขณะที่การหลายดาวเทียมของเราจึงจัดการสื่อสารระหว่างสหรัฐอเมริกาและกองกำลังของเราทั่วโลกพวกเขาใช้ของพวกเขาพร้อมกับโดรนเพื่อกำหนดเป้าหมายและทำลายกองกำลังเรือที่เหนือกว่าของเราในขณะนี้

บางทีอาจจะแย่ที่สุดของทั้งหมดคือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของหุ่นยนต์และโดรนทุกขนาดและความสามารถซึ่งย่อมจะได้รับกว่าข้างโดยอาชญากรและผู้ก่อการร้ายที่จะทำหน้าที่จากทั่วโลกได้ในโลกและขนาดใหญ่นี้จะใช้โดยหรือแทนของทหาร เพื่อต่อสู้กับสงครามที่มากมายที่เคยมามากขึ้น แน่นนอน, ทั้งหมดนี้จะทำโดยอัตโนมัติโดย **AI**.

ทั้งหมดนี้เป็นที่ชัดเจนโดยสิ้นเชิงกับทุกคนที่ใช้เวลาน้อยในสุทธิ สองแห่งที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นด้วยคือหนังสือ **Crouching** (และห้าคุณ **Tube** วิดีโอที่มีชื่อเดียวกัน) และชุดยาวของชิ้นส่วนที่เต็มอ้อมสั้นในประเทศจีนซึ่งที่ไม่ถูกตรวจในการที่ **Tube** หรือคอนใหม่ของพวกเขา **www.chinauncensored.tv** แผนของ **CCP** สำหรับ **WW3** และการปกครองทั้งหมดจะดูวางไว้อย่างชัดเจนในสิ่งพิมพ์รัฐบาลจีนและสุนทรพจน์และนี่คือ **Xi Jinping** ของ "จีนฝัน". มันเป็นความฝันเท่านั้นสำหรับชนกลุ่มน้อย (อาจจะไม่กี่โหลไม่กี่ร้อย) ที่ถูกจีนและฝันร้ายสำหรับคนอื่น (รวมทั้ง **๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐** จีน).

๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ต่อปีช่วยให้พวกเขาหรือหุ่นของพวกเขาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมหนึ่งสี่สิมพ์, นิตยสาร, ทีวีและช่องวิทยุและสถานที่ข่าวปลอมในสื่อที่สำคัญที่สุดทุกวัน นอกจากนี้พวกเขามีกองทัพ (อาจนับล้านคน) ที่โหดร้ายที่สุดทั้งหมดวางโฆษณาชวนเชื่อและจมน้ำออกความวิจรรย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กองทัพ **๕๐** เซ็นต์)

กฎของ **SSSSK** (หรือ **25 SSSK** ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่ **Politburo** แทนที่จะเป็นคณะกรรมการอื่น) เป็น **tragicomedy** ที่เหมือนจริงเช่นหิมะขาวและเจ็ดคนเผ่า, แต่ไม่มีหิมะขาว, บุคลิกที่เป็นที่ชื่นชอบ, หรือสิ้นสุดความสุข. พวกเขาเป็นผู้ที่ทุกข์ของเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของโลกแต่พวกเขาอยู่ไกลโดยอาชญากรที่แย่ที่สุด, การกระทำโดยพร็อกซีทุกปีล้านของการก่อการร้าย, **rapes**, การปล้น, ลินบน, **kidnapping**, **tortures**, และฆาตกรรม, ส่วนใหญ่ของพวกเขาสนับสนุนโดยตำรวจลับของพวกเขาเองของ **๖๐๐** ล้านงานสร้างขึ้นเมื่อวันที่ **10** มิถุนายน **๑๙๙๙** โดย **Jiang** ในการรังแกการทำสมาธิของ **Falun Gong**

และคนอื่นถือว่าเป็นภัยคุกคามตอนนี้รวมทั้งคนที่ทำให้ความคิดเห็นที่สำคัญและรวมทั้งกลุ่มศาสนาและการเมืองทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎโดยตรงของพวกเขา โดยไกลที่ขมขื่นที่ใหญ่ที่สุดของเจ็ดคนเผ่าคือพร็อกซีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา, ซึ่ง, ในช่วงเวลาต่ออเมริกาต้องการมากกว่าที่เคยมักมีความแข็งแรงและสหรัฐ, ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะแบ่งอเมริกาเข้าไปในกลุ่มสงครามที่มีทรัพยากรมากขึ้นที่จะสนับสนุน **burgeoning** พายุเฮอริเคนซึ่งเรียนที่ต่ำกว่าและการจับรถไปยังลิ้มละลาย, แม้ว่าแน่นอนพวกเขาไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องนี้ใดๆ. **CCP** เป็นกลุ่มที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก, ปล้น, **raping**, ลักพาตัว, **imprisoning**, ทรมาน, ทีวีที่จะฉายและการขัดขวางกันอื่นๆที่เผด็จการในประวัติศาสตร์ (โดยประมาณ **๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐** ราย), และในไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด

การบันทึกสถานะการเฝ้าระวังทุกการกระทำของทุกคนในประเทศจีนซึ่งมีการขยายตัวอยู่ทั่วโลกในขณะที่พวกเขา รวมถึงข้อมูลจากการแฮ็กและจากทุกคนที่ผ่านดินแดนภายใต้การควบคุมของพวกเขาซึ่งบัตรโดยสารในสายการบินจีน ฯลฯ

แม้ว่า **SSSSK** รักษาความเป็นศัตรู, ในความเป็นจริง, ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีนและ **CCP** ของศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา. จากมุมมองอื่น, จีนอื่นว่าเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน, ขณะที่พวกเขารือทรัพยากรทั้งหมดของโลก.

แน่นอนว่าบางคนบอกว่าประเทศจีนจะล่มสลายของตนเองและมันเป็นไปได้แต่ราคาของการถูกคิดเป็นจุดสิ้นสุดของเสรีภาพและ **WW3** หรือชุดยาวของความขัดแย้งที่เจ็ดสังคมนั้นจะชนะเกือบแน่นอน หนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงคือว่าพวกเขามีการควบคุมในประชากรและอาวุธของพวกเขาที่สดลีน, **อิตเลอร์**, **Gaddafi** และ **Idi Amin** ไม่เคยฝันของ. กล้องวงจรปิด (ขณะนี้ **๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐** และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) บนเครือข่ายความเร็วสูงที่มีการวิเคราะห์ภาพ **AI**, การติดตามซอฟต์แวร์บน โทรศัพท์ทุกเครื่องที่ผู้คนจะต้องใช้และติดตามจิตที่อสมานยานพาหนะทุกการทำธุรกรรมที่จ่ายโดยโทรศัพท์แล้ว

ที่โดดเด่นมีและสากลและบังคับเร็วว่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติทั้งหมดของการสื่อสารทั้งหมดโดย **AI** และโดยประมาณ **๒,๐๐๐,๐๐๐** ออนไลน์ของมนุษย์ นอกเหนือจากการนับล้านของตำรวจและกองทัพบก, อาจจะมี **๑๐,๐๐๐,๐๐๐** ที่เป็นความลับของตำรวจลับ **๖๐๐** ล้านงานสร้างขึ้นโดย **Jiang Zemin**, กับเรือสินค้า (เช่น, ไม่เป็นทางการและทำเรื่องหมาย), การปรับปรุงพื้นที่ของพิชิตสงครามดิจิทัลทั้งหมด **๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐** จีน และเร็วนี้ทุกคนบนโลกที่ใช้สุทธิหรือโทรศัพท์ มันมักจะเรียกว่าระบบเครดิตสังคมและมันจะช่วยให้สังคมเพื่อปิดการสื่อสาร, ความสามารถในการซื้อ, การเดินทาง, บัญชีธนาคาร ฯลฯ ของทุกคน นี้ไม่ได้จินตนาการแต่ส่วนใหญ่ดำเนินการสำหรับชาวมุสลิมของจีนเชิงและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว — **ดู Tube**, จีนไม่ถูกตรวจ แน่นนอน, การเฝ้าระวังสากลและเป็นดิจิทัลของชีวิตของเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกที่. ทุกคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นจะลึกลับออกมาจากการสัมผัส

ทางเลือกคือการหยุด **CCP** ตอนนี้หรือดูขณะที่พวกเขาขยายคุกจีนทั่วโลก

พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ **CCP** คือพร็อกซีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา

แน่นอนว่ามันเป็นผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นนักลงของชาวจีนที่จะปกครองโลกในขณะที่ **pessimists** (ที่ดูตัวเองเป็นผู้นำ) คาดหวังว่า **AI** ทางสังคม (หรือตามที่ฉันเรียกมัน - เช่นความโง่เขลาเทียมหรือการสังคมนิยม) จะใช้เวลามากกว่า มันเป็นความเห็นของบุคคลที่มีความคิดมากมาย-มัสค์, เกตส์, ฮอว์กิง ฯลฯ รวมทั้งนักวิจัย **AI** ด้านบน (ดูการเจรจา **TED** จำนวนมากบน **YouTube**) ที่ **AI** จะเข้าถึงการเจริญเติบโตของตัวเองระเบิด (เพิ่มอำนาจพันหรือล้านครั้งในวันนาที่หรือไมโครวินาที)

ในบางเวลาในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า—๒๐๓๐ บางครั้งกล่าวถึง, หนีผ่านสุทธิและคิดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ. ในฐานะที่จะผ่านพ้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันปรากฏว่ามันจะทำงานบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นหลายพันหรือล้านครั้ง). ถ้าคุณมีแง่ดี, มันจะทำให้มนุษย์และอื่นๆที่อยู่รอบๆในฐานะที่เป็นเล็กลงและโลกจะกลายเป็นสวนที่มีโปรแกรมการเพาะพันธุ์เชลย eugenic, ถ้า pessimist, มันจะกำจัดมนุษย์หรือแม้กระทั่งชีวิตอินทรีย์ทั้งหมดเป็นการแข่งขันที่น่ารำคาญสำหรับทรัพยากร. นิยายวิทยาศาสตร์ของวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงในวันพรุ่งนี้